

CHAYOซื้อหนี้เพิ่ม

ปีนี้โตอย่างน้อย15% เริ่มสินเชื่อบุคคลและนาโนไตรมาส2

โพสต์ทูเดย์ - CHAYO มองรายได้ปีนี้โตมากกว่า 15% ตั้งเป้าซื้อหนี้เพิ่ม 1 หมื่นล้าน รัผลจากแบงก์ 2 รายเดือนนี้ คาดเริ่มธุรกิจสินเชื่อบุคคลและนาโนไตรมาส 2

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เปิดเผยว่า ปีนี้คาดว่าจะรายได้จะเติบโตได้มากกว่า 15% จากปีก่อนทำได้ 256 ล้านบาท มองแบบอนุรักษ์นิยมไว้ก่อน แม้ปีก่อนรายได้จะเติบโตถึง 47% ก็ตาม โดยปัจจัยที่ทำให้บริษัทเติบโตคือ พอร์ตหนี้ที่บริษัทได้ซื้อไว้เมื่อปี 2560 และ 2561 เริ่มออกดอกออกผลกับบริษัทส่วนใหญ่ในปี

ปีนี้บริษัทตั้งเป้าซื้อหนี้มาบริหาร 1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 70-80% และไม่มีหลักประกัน 20-30% โดยวันที่ 20 มี.ค.นี้ จะทราบผล 2 แบงก์ ที่มีมูลหนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีอีก 4-5 แบงก์ ที่มีมูลหนี้ 6,000-7,000 ล้านบาท โดยปีนี้จะมีการเข้าประมูลซื้อหนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะแบงก์ไม่ต้องการที่จะมีการะในการบริหารหนี้

ทั้งนี้ คาดว่าใช้งบลงทุนซื้อหนี้ 1,000-1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อหนี้เข้ามาบริหาร 1,000-1,250 ล้านบาท และอีก 200-250 ล้านบาท ใช้สำหรับธุรกิจปล่อยกู้ โดยเงินทุนมาจากกระแสเงินสดของบริษัท และการออกหุ้นกู้วงเงินเพิ่มทุนแบบนำลงทุนเฉพาะเจาะจง (พีพี) ที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเอาไว้แบบ General Mandate

จำนวน 56 ล้านบาท โดยจะเป็นการให้กับบุคคลและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

“ไตรมาส 2 น่าจะเริ่มธุรกิจใหม่คือบริการสินเชื่อบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ หลังเพิ่งได้ใบอนุญาตจากแบงก์ชาติมา และจะเริ่มรับรายได้ครึ่งปีหลังนี้ โดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ได้ 200-250 ล้านบาท และปีหน้าเพิ่มเป็น 300-500 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือพนักงานประจำที่ทำงานมาแล้ว 2-3 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะพนักงานโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม แลวมหาชัยหรือชลบุรี และมั่นใจว่าจะคุ้มหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ให้ต่ำกว่า 3% ได้” นายสุขสันต์ กล่าว

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะซื้อสรูปในครึ่งปีหลัง โดยปัจจุบันมีการซื้อที่ดิน 3-4 แปลง เป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาด (เอ็นพีเอ) ของธนาคารแล้ว

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ประเด็นการเลือกตั้งถือเป็นสิ่งสำคัญปีนี้เช่นกัน เพราะทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรต่อ ซึ่งถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีก็ดีกว่าธุรกิจทำให้สามารถขายพอร์ตหนี้ที่นำมาบริหารได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเต็มที่ ก็ทำให้บริษัทสามารถหาซื้อพอร์ตหนี้เข้ามาเติมได้มากขึ้น ■